

Tất cả người dân Alberta tuổi từ 12 trở lên hiện đủ điều kiện cho liều thứ hai **All Albertans aged 12+ now eligible for second doses**

Ngày 18 Tháng Sáu 2021

Có hiệu lực ngay lập tức, bất cứ ai đã nhận được liều mRNA (Pfizer hoặc Moderna) của họ trong tháng Năm hoặc trước đó có thể đặt hẹn liều vắc-xin COVID-19 thứ hai của họ.

Alberta tiếp tục dẫn đầu trong việc thực hiện liều thứ hai ở Canada, với hơn 25 phần trăm dân số đủ điều kiện của mình đã tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ Alberta đang tăng tốc liều thứ hai bằng cách mở các cuộc hẹn cho tất cả người dân Alberta.

Bất cứ ai đã nhận được liều mRNA đầu tiên vào tháng Sáu cũng có thể đặt hẹn liều thứ hai của họ ngay khi bốn tuần đã trôi qua kể từ lần tiêm thứ nhất của họ. Điều này có nghĩa là hơn 983,000 người dân Alberta có thể đặt lịch các cuộc hẹn thứ hai thông qua Cơ Quan Dịch Vụ Y tế Alberta (AHS) và các phòng khám bác sĩ và hiệu thuốc tham gia.

Đặt lịch hẹn liều thứ hai

Người dân Alberta đã có chủng ngừa lần thứ nhất của họ với Pfizer hay Moderna (vắc-xin mRNA) bốn tuần trước hoặc hơn nữa có thể đặt lịch liều thứ hai của họ thông qua công cụ đặt hẹn trực tuyến của Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta, bằng cách gọi cho Health Link tại 811 hay qua các văn phòng bác sĩ hoặc hiệu thuốc tham gia. Để tìm hiệu thuốc gần nhất với ngày đặt lịch có sẵn sớm nhất, hãy kiểm tra danh sách tại [Alberta Blue Cross](#).

Người dân Alberta đã nhận liều AstraZeneca thứ nhất nên tiếp tục đợi ít nhất tám tuần trước khi đặt lịch liều thứ hai của họ để bảo đảm hiệu quả tốt nhất. Các cuộc hẹn có thể được đặt thông qua Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta bằng cách gọi 811.

Liều thứ nhất đang được ưu tiên. Người dân Alberta chưa nhận được liều vắc-xin đầu tiên của họ vẫn có thể đặt lịch cuộc hẹn và chúng tôi thúc giục họ làm như vậy. Thêm nữa, nếu bạn nhận liều thứ nhất và đăng ký tại [alberta.ca/lottery](#) trước 11:59 giờ tối ngày 24 tháng Sáu, bạn hội đủ điều kiện để thắng \$1 triệu thông qua Giải Xổ Số Mở Cửa cho Mùa Hè.

Công cụ trực tuyến cho những người đã tiêm chủng ngoại tỉnh

Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta (AHS) đang cung cấp một cổng thông tin dựa trên web mới, an toàn [new, secure web-based portal](#) để người dân Alberta truy cập vào bất kỳ việc chủng ngừa COVID-19 ngoại tỉnh và ở nước ngoài nào mà họ đã nhận được vào hồ sơ sức khỏe của họ.

Người dân có thể nộp hồ sơ chủng ngừa ngoại tỉnh hoặc ở nước ngoài thay mặt cho chính họ hay con nhỏ/thiếu niên dưới 18 tuổi của họ. Hồ sơ sẽ được AHS xem xét và thông tin được xác nhận sẽ có sẵn trong vòng hai đến ba tuần trên một tài khoản Hồ Sơ Sức Khỏe Của Tôi MyHealthRecords của cá nhân.

Thông tin liên quan

- Đặt lịch hẹn vắc-xin của bạn [Book your vaccine appointment](#)

Yêu cầu về truyền thông

[Jerrica Goodwin](#)

587-988-3278

Thư Ký Báo Chí, Văn Phòng Thủ Hiến

[Tom McMillan](#)

780-422-4905

Trợ Lý Giám Đốc Truyền Thông, Y Tế

Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: <https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.